

HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM

Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Oanh



Theo quy định tại Điều 8, Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, ngày 9 tháng 11 hàng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Ngày Pháp luật). Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật trong quản lý nhà nước và xã hội; để giáo dục cán bộ, công chức, viên chức ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật; để xây dựng trong mỗi con người chúng ta ý thức bảo vệ pháp luật, lợi ích của việc chấp hành pháp luật; và để tuyên truyền, phổ biến các quy định của Hiến pháp, pháp luật thiết thực với đời sống của nhân dân, gắn với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; vận động nhân dân chấp hành pháp luật vv..

Chính vì vậy, với chủ đề **“Toàn dân xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”**, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Ngày Pháp luật năm nay, 2017, có ý nghĩa đặc biệt, vừa là sự tiếp nối đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nêu trên, vừa là sự mở đầu cho một giai đoạn mới xây dựng ý thức thượng tôn Hiến pháp, pháp luật trong hoạt động các cơ quan Đảng, Nhà nước và đời sống xã hội, vừa là tiền đề, là cơ sở để tổ chức Ngày Pháp luật trong những năm tiếp theo có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả.

Hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam, sáng thứ Hai ngày 6 tháng 11 năm 2017, trường THCS Ái Mộ đã tổ chức phát động Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tham dự Ngày pháp luật có tập thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh toàn trường. Sau lễ chào cờ, cô giáo Phạm Thanh Huyền, nhóm trưởng nhóm Công dân thay mặt cho tập thể cán bộ giáo viên nhà trường nêu ý nghĩa của Ngày pháp luật. Bài phát biểu của cô giáo ngắn gọn nhưng thể hiện rõ tầm nhìn, sự hiểu biết sâu rộng về kiến thức pháp luật.

Tiếp theo chương trình, được sự phân công của Ban giám hiệu nhà trường, lớp 8D đã trân trọng giới thiệu tới các thầy cô giáo và các bạn học sinh toàn trường một số cuốn sách pháp luật có ý nghĩa thiết thực.



HIẾN PHÁP 2013 NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM

Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam là văn bản pháp luật có giá trị cao nhất có vị trí đặc biệt quan trọng trong hệ thống pháp luật và đời sống chính trị của mỗi quốc gia; đồng thời có thể coi là tuyên ngôn chính trị của mỗi chính thể nhà nước. Hiến pháp là cơ sở pháp lý để xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất; đồng thời là cơ sở cho việc tổ chức, hoạt động của bộ máy Nhà nước. Hiến pháp Việt Nam “là văn kiện chính trị pháp lý quan trọng nhất sau cương lĩnh của Đảng, là đạo luật gốc, quy định những vấn đề hết sức cơ bản của một Nhà nước...”

Hiến pháp năm 2013 bao gồm 11 chương, 120 điều là bản Hiến pháp kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân, thể hiện tinh thần đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Hiến pháp 2013 – Hiến pháp hiện hành của nước ta đã và đang đi vào cuộc sống, ngày càng thể hiện rõ tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Hiến pháp là đạo luật gốc, là nguồn, là căn cứ để ban hành luật. Từ đó các bộ luật ra đời.

1. Luật giáo dục
2. Luật giao thông đường bộ
3. Công ước quốc tế về luật biển 1982

4. Luật trẻ em và công ước quốc tế về quyền trẻ em.

Khi giới thiệu các bộ luật và công ước quốc tế, bài giới thiệu đã nhấn mạnh về Luật giao thông: Trong phần thứ nhất của bộ Luật, có Nghị quyết 88/NQ-CP năm 2011 về tăng cường thực hiện giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Nghị quyết qui định rõ ở mục 3: Đẩy mạnh công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học

Bộ Giáo dục và Đào tạo: Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục kiến thức an toàn giao thông trong trường học; triển khai chương trình giảng dạy về an toàn giao thông vào các trường sư phạm để đào tạo đội ngũ giáo viên có kiến thức và phương pháp giáo dục hiệu quả về an toàn giao thông. Có phương án đưa giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông vào chương trình chính khóa trong các cấp học; tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn thực hiện các tiêu chí văn hóa giao thông trong từng cấp học từ năm học 2012.

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các trường học phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh thường xuyên nhắc nhở, giáo dục con em mình tự giác chấp hành quy tắc giao thông, đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, không điều khiển xe mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe; hiệu trưởng các trường phải kiên quyết xử lý kỷ luật đối với học sinh, sinh viên chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe điều khiển xe mô tô, xe gắn máy.

Đây là tài liệu rất thiết thực đối với các em học sinh, bởi hàng ngày các em phải trực tiếp tham gia giao thông.

Khi giới thiệu Luật trẻ em, bài viết nhấn mạnh quyền, và bổn phận của trẻ em đối với gia đình, đối với nhà trường, đối với cộng đồng, xã hội, đối với quê hương, đất nước, và đối với bản thân.

Sau phần giới thiệu các bộ sách luật, cô giáo Ngô Thị Nga bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường đã phát biểu nhấn mạnh: **“Tích cực tìm hiểu pháp luật, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật là trách nhiệm của mọi công dân”**



Tiết mục múa “Chúng em với An toàn giao thông” vô cùng hấp dẫn đã kết thúc chương trình Hướng ứng ngày pháp luật Nước CHXHCN Việt Nam (09/11). Tiếng vỗ tay giòn giã vang lên thay cho lời hứa: **Cán bộ, giáo viên và học sinh Trường THCS Ái Mộ quyết tâm thực hiện: “Sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật”.**



